

## เดือน “พฤษภาคม”

ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านสู่ปีการศึกษาใหม่ค่ะ สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนในเดือนแรกนี้ เป็นหน่วยเกี่ยวกับ “โรงเรียน” ที่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนของเรา ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ คุณครู และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เรียนรู้การอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นเป็นงานที่ท้าทายมาก สำหรับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน นักเรียนหลายคนปรับตัวได้เร็ว ในขณะที่นักเรียนบางคนต้องใช้เวลาอย่างมากในการปรับตัว จึงขอให้ผู้ปกครองช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนด้วยค่ะ

สำหรับแนวทางการสอนในระดับเตรียมอนุบาล ในเดือนแรกนี้ คุณครูจะฝึกนักเรียนในเรื่องของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา เช่น การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและใหญ่ การสื่อสารทั้งภาษาท่าทาง และภาษาพูด การฟังและตอบคำถามง่ายๆ การฝึกพูดให้ชัดเจน การช่วยเหลือตนเอง การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา นักเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับโรงเรียน โดยฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่วัยของเขาจะทำได้ เช่น การใส่รองเท้า การเก็บของ การรับประทานอาหาร เป็นต้น โดยคุณครูไม่ได้คาดหวังว่านักเรียนจะต้องทำได้ทั้งหมด แต่เป็นการฝึกฝนไปเรื่อยๆ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความพยายามจนทำได้ด้วยตนเอง นักเรียนจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเมื่อเขาทำตัวเอง เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความพยายามในการทำงานต่างๆ ให้สำเร็จด้วยค่ะ

## เดือน “มิถุนายน”

ในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นหน่วยการเรียนรู้เรื่อง “หนูทำได้” ที่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการทำงานประจำวันต่างๆ เช่น การเข้าห้องน้ำ การล้างมือ การสวมรองเท้า การเก็บของใส่กระเป๋ ในเดือนนี้นักเรียนหลายคนปรับตัวได้ดีมากขึ้นแล้ว ขอมที่จะแยกจากผู้ปกครองที่มาส่งตอนเช้าและเดินมาหาคุณครูด้วยรอยยิ้ม สามารถร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกับพี่ๆได้ จึงขอให้ผู้ปกครองช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนด้วยค่ะ

สำหรับแนวทางการสอนในระดับเตรียมอนุบาล ในเดือนนี้ คุณครูจะได้ฝึกนักเรียนในเรื่องของพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา เช่น การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและใหญ่ การสื่อสารทั้งภาษาท่าทางและภาษาพูด การฟังและตอบคำถามง่าย ๆ การฝึกพูดให้ชัดเจน การช่วยเหลือตนเอง การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้นักเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับโรงเรียน โดยฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่วัยของเขาจะทำได้ เช่น การใส่รองเท้า การเก็บของ การรับประทานอาหาร เป็นต้น รวมถึงการฝึกเรื่องมารยาทไทย เช่น การไหว้ผู้ใหญ่ การอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ การรู้จักแบ่งปันและไม่ทำร้ายผู้อื่น ฯลฯ โดยคุณครูไม่ได้คาดหวังว่านักเรียนจะต้องทำได้ทั้งหมด แต่เป็นการฝึกฝนไปเรื่อยๆ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความพยายามจนทำได้ด้วยตนเอง นักเรียนจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเมื่อเขาทำได้เอง เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความพยายามในการทำงานต่างๆให้สำเร็จด้วยค่ะ

สำหรับในด้านการเรียนรู้ มีการจัดบูรณาการในเรื่องคณิตศาสตร์ (ตัวเลข 0-4) รูปทรง สี โดยผ่านภาษาในด้านการสื่อสารกับกิจกรรมต่างๆ เช่น Cooking งานศิลปะ งานปั้นแป้งโดว์ฯ ซึ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจกับผลงานของตนเองค่ะ